



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่.....
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรธำชการ โทร.๐-๒๙๔๐-๕๕๙๓ ต่อ ๑๕๐

ที่ กษ ๐๒๑๐/ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้สถาบันเกษตรกรธำชการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด พนักงานองค์กรมหาชนในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๓๓๖ คน ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ (Online Learning) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๑๐/๔๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)


ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด พร้อมโอนเงินงบประมาณสนับสนุน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๑๐/ว ๘๖๔๐,๘๖๔๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒) โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และสถาบันเกษตรกรธำชการ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๑๒ คน รวม ๓๓๖ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ คน รวม ๑๒ คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๑๒ คน รวม ๓๓๖ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ คน รวม ๑๒ คน ที่เสนอมาพร้อมนี้

๒. ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวันที่จัดฝึกอบรม


 (นางสาวชนนิก จันทรเพ็ง)
 ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรกรธำชการ
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๑๘๒๙
วันที่ ๑๐ มี.ค.

คงทะเบียนหนังสือออกแล้ว
ได้ส่งหนังสือไปแล้ว

- ๑๗๐๒๑๐๖๑ 1
 - ๐๐๓๗๖๖๕๖
 14 มี.ค. ๖๖

(นายประยูร อินสกุล)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓
ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นาง ยอดขวัญ วิชาคกิจ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
๒	นาย มานพ ทาจาก	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
๓	น.ส. ณัฏชา พันธุ์เพ็ง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔	นาง จันทิรา โยธิการ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
๕	นาย ยุทธภูมิ ประสมทรัพย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สถาบันเกษตรกรวิชาการ
๖	น.ส. ชนาภา สกฤสมบัติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กองการเจ้าหน้าที่
๗	นาย รัชฎพงศ์ เศรษฐวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๘	น.ส. รุ่งรัชนิยา อภิศักดิ์มนตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานรัฐมนตรี
กรมชลประทาน			
๙	นาย เกรียงไกร ภูมิสิงหราช	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารเชี่ยวชาญ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
๑๐	นาย ธรรมบุญ อินทร์นุช	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
๑๑	นาย นพดล ปิยะธรรมธาดา	วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ	สำนักเครื่องจักรกล
๑๒	นาย โอฬาร ทองขาวเผือก	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๑๓	นาย เจนณรงค์ ทองอยู่	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๕
๑๔	นาย เอกฉัตร เอี่ยมตาล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๓
๑๕	นาย ประวัติ ชาติรานนท์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๑๖	นาย ประภาศ โตตอบ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
๑๗	นาย ชวนินทร์ สุภษา	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๔
๑๘	นาย ปารเมศ การุณนราพร	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๒
๑๙	นาย โกศล ถาวรวัตร์	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ ๑
๒๐	นาย สรณกร สมภักดี	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖
๒๑	นาย ขวุดม คำภิโร	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๒๒	น.ส. ศิริพร รัศมีมณฑล	นักวิเคราะห์สัมพันธชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๒๓	นาง ทิรัญญา สุนทรพินิจ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๔	น.ส. ปิยดา วัฒนะธรรมศิริ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๒๕	นาง พิชญา ธรรมประโชติ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
๒๖	นาย ศุภกิตต์ ปกป้อง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๒๗	น.ส. ญาณิศา ทองประพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐
กรมประมง			
๒๘	นาย ณัฐรัฐ พรเดชอนันต์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
๒๙	น.ส. สมนึก พรหมศรี	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๐	นาย สมรรถชัย ทองคำชุม	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
๓๑	นาย อำนาจ จีนขาวขำ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดตาก



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓

ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๒	นาย วิชัย ทองประไพ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
๓๓	นาง พนาวรรณ อวัยยานนท์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๓๔	น.ส. จณิสตา ภัทรวิวัฒน์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
๓๕	น.ส. เสาวลักษณ์ ชูแดง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๓๖	นาง กรพิชญา สโมสร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กองบริหารการคลัง
๓๗	นาง กิ่งเดือน สมจิตต์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๓๘	นาย เกรียงไกร จิรปิติกุล	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
๓๙	น.ส. สุพินดา จงสืบสุข	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๐	นาย นิติกร ผิวผ่อง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๔๑	นาย สุทธิวุฒิ แก่นทอง	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๒	นาย สันติ สีสด	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
กรมปศุสัตว์			
๔๓	นาย สาโรช จันทร์ลาด	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์)	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
๔๔	นาย นพพร โต๊ะมี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
๔๕	นาย กิตติศักดิ์ แสงสกุล	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
๔๖	นาย กังวาน จึงธีรพานิช	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ปศุสัตว์
๔๗	นาย อำพล วรดิธธรรม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
๔๘	นาย อนุชา มุมอ่อน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๔๙	นาย ศิลปกิจ บุญโพธิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔
๕๐	นาย จิตศักดิ์ เมืองเขียว	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘
๕๑	น.ส. สุมาลี จำเริญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
๕๒	นาง กมลลดา นิยมทรัพย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒
๕๓	นาย กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน			
๕๔	น.ส. ปวีณา นภาธาราทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กองคลัง
๕๕	นาย พิสิษฐ์ พานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๕๖	น.ส. สำราญ คมศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๕๗	ราชวัลย์ กันภัย	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเชี่ยวชาญ	สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
๕๘	นาย ฌปภัช งามเนตร์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๕๙	น.ส. พนารัตน์ สีหาราช	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๖๐	นาย ทองคำ รวมธรรม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๖๑	น.ส. กัญญาภัทร พอสม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๖๒	นาย นิลภัทร คงพ่วง	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๖๓	น.ส. กนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓

ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมวิชาการเกษตร			
๖๔	น.ส. สุปริญญา แก้วนนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองแผนงานและวิชาการ
๖๕	นาย สันติ โยธาราชภู่	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
๖๖	นาย อนุรักษ์ สุขขารมย์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒
๖๗	น.ส. กาญจนา ทองนะ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย	สถาบันวิจัยพืชสวน
๖๘	น.ส. ภิญญาภัช ฤทธิแพทย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กองการเจ้าหน้าที่
๖๙	น.ส. สาวิตรี เขวมวงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๗๐	นาย ประมิตร ไตรทิพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
๗๑	นาย สมรรถชัย มาลารัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๗๒	นาย วีรพันธุ์ นิลวัตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
๗๓	น.ส. พีรดา จันทร์เกษตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
๗๔	นาย ภาณุพงศ์ สิงห์คำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๗๕	น.ส. รุติมา เจียมสวัสดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
๗๖	นาง สุชีรา อินทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
๗๗	นาง สมใจ วงศ์เทพ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗๘	นาย เจษฎา กาพย์ไชย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๗๙	นาย นพวิทย์ คำชะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น
๘๐	น.ส. ลำดวน ชันซ้อน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๘๑	นาง วรรณมา พรหมบุญทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองขยายพันธุ์พืช
๘๒	น.ส. เพียงใจ น้อยดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘๓	นาย อุดร ไพศาล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
๘๔	น.ส. ลำดวน สระทองอินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๘๕	นาง ทิพวรรณ เลิศธีรัมย์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๘๖	นาย ฉัตรชัย ศิริรัตน์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
๘๗	นาย เรืองชัย โพนพุด	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
๘๘	นาย สัญญาชัย กองเขต	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
๘๙	น.ส. นัฐริยา ทรัพย์สุข	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
๙๐	น.ส. ัญญวดี สุริรัมย์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๙๑	นาย รัชพล วิทยประพัฒน์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
๙๒	นาย สมัครกฤษณะ สิงห์เพชร	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
๙๓	นาง ปารีชาต รัตนมนตรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
๙๔	นาง อรนันต์ อภิวัฒน์บุญญบาล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓

ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๙๕	น.ส. พัฒน์นรี อร่ามเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๙๖	น.ส. รุจี รอดชะ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๙๗	นาย ศิลา ละเภท	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๙๘	นาง เจนนิชา ชัยชาญ	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑
๙๙	นาย ศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๐๐	น.ส. พรรณนิภา รัศมีแจ่ม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการข้าว			
๑๐๑	น.ส. ชวนชม ตีร์ศมี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาข้าว
๑๐๒	นาง ศรีอำไพ โขษฐงาม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศมช.สุรินทร์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๐๓	น.ส. อรสา ชัดสาภาญจน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมหม่อนไหม			
๑๐๔	นาย แดนชัย แก้วดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๑๐๕	นาย ฉันทิ เดชโยธิน	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ	ส่วนกลาง
๑๐๖	น.ส. เครือวัลย์ แสงโพธิ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
องค์การสะพานปลา			
๑๐๗	น.ส. ทศนาพร พุ่มพวง	ผู้อำนวยการฝ่าย ๙	ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย			
๑๐๘	นาง กัญญา ศรีฟ้า	นักบริหาร ๘	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			
๑๐๙	นาย เพิก เลิศวังพง	นักบริหาร ๑๐	รองผู้อำนวยการ
การยางแห่งประเทศไทย			
๑๑๐	นาง ปรีดีเปรม ทศนกุล	นักวิทยาศาสตร์ ๘	ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
๑๑๑	นาย ชัยวัฒน์ ยศพิมสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)			
๑๑๒	นาย ชยณิพัทธ์ จักรตารุวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ	สำนักพัฒนากิจการ

รายชื่อสำรอง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นาย กฤษณ์ หาญสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักการเกษตรต่างประเทศ
๒	นาง ญัฐริกา ส่งศรีบุญสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๓	นาย ประภาส พรหมไสดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
๔	นาง ประเทือง มหาพิรุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก



รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๔
ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นาย ชาญวิทย์ ธาณี	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
๒	นาย ปรีดถกร แทนมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนกลาง (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว)
๓	นาง จีระนันท์ สว่างดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔	น.ส. อนิทัย ไชยแสนขมภู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๕	น.ส. ฉัตรประภา ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ	กองเกษตรสารนิเทศ
๖	น.ส. ศันสิตา รัตนสุภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๗	นาย กิตติรัตน์ ชูแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมชลประทาน			
๘	นาย อัสนี จารุชาติ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๔
๙	นาย สุพจน์ สุวรรณจิตร	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๙
๑๐	นาย ภักภาค คุณะเกษม	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๗
๑๑	นาย ยศวัจน์ ศรีเรืองเจริญ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
๑๒	นาย เกริกศักดิ์ สีนานนท์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๑๓	นาย เจษฎา โทศิริกุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
๑๔	นาย ศุภกิจ จันทร์จุลเจิม	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๑๕	นาย วรวิทย์ สุภาอ้วน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๕
๑๖	นาย พีรสิทธิ์ อนันต์วณิชยชา	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	กองแผนงาน
๑๗	นาย วิเชษฐ์ บุตตะจีน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
๑๘	นาย คชาทัช กาสินธุ์พิลา	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๗
๑๙	นาย ยงยุทธ นฤทธิมนตรี	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖
๒๐	นาย ธรรมบุญ บำรุงเพชร	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
๒๑	นาย สมัย ศรีเดชวิท	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๒๒	น.ส. เบญจมาศ เอี่ยมละออง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
๒๓	นาง เสาวลักษณ์ โกศลวิตร	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกลาง
๒๔	น.ส. รุ่งวิภา รมมณี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
๒๕	นาง เฉมิศา ดาเวลาม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
๒๖	น.ส. เรวดี เอ็งฉ้วน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒๗	นาง จิตรตา ทองคำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
๒๘	นาย ปรารถนา เสวยสุข	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
กรมประมง			
๒๙	นาย คณิง คมขำ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการสูง)	สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๐	นาย จามินวิศุทธิ์ พิลาศเอมอร	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการสูง)	สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๑	น.ส. ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์	ผู้อำนวยการ (อำนวยการต้น)	กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๔

ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๒	นาย พงศ์เทพ จันทระชิต	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
๓๓	นาย อานันต์ อัลมาตร์	ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการต้น)	กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
๓๔	นาย วิทยา เสรีประเสริฐ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
๓๕	นาย วัฒนา รุ่งทอง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๖	นาย อาคม สิงหบุญ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๓๗	นาย โชควัฒร์ ภูรินทร์ณัฐภูมิ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
๓๘	นาย สมบัติ สิงห์สี	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๙	นาย ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
๔๐	น.ส. นิตานาถ ตันทัยย์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๑	นาย ปัทมพล ประพฤติ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
๔๒	น.ส. ธัญยธรรม พรหมประเสริฐ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
๔๓	นาย นราธิป เพ็ชรจริง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๔๔	นาย ชูศักดิ์ บริสุทธิ์	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
๔๕	นาง อัจฉราวดี บุญรับ	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
กรมปศุสัตว์			
๔๖	นาย ธนยศ นงบาง	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
๔๗	นาย นฤพร พร้อมขุนทด	นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ	ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/เขต ๖
๔๘	นาย จิรภัทร อินทร์สุข	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กองสารวัตรและกักกัน
๔๙	นาย ขวัญชัย เนตรน้อย	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕๐	น.ส. พรทิพา โรจนแสง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๕๑	นาย กิติภัทร์ สุจิต	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
๕๒	นาย ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
๕๓	น.ส. รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
๕๔	นาย เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๕๕	นาย ชวนะ ทองเย็น	สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาที่ดิน			
๕๖	น.ส. สุกัญญา องควิวิธสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๕๗	น.ส. นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๕๘	น.ส. ชนิตา จรรย์วรรณ	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ	สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๕๙	น.ส. วรารัตน์ สิวรางกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๖๐	นาย สนิธิพงษ์ เพ็ชรสูงเหลืออม	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๖๑	น.ส. สิญวรัตน์ ณรงค์ภักดิ์รัตน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๖๒	น.ส. จันทนา ยะจา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๖๓	นาย สุชาติ ภูเกิด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๖๔	นาย วันชัย สินประเสริฐ	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๔

ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมวิชาการเกษตร			
๖๕	นาย เทวรัตน์ บุณยสวัสดิ์พงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองแผนงานและวิชาการ
๖๖	นาย อลงกต โพธิ์ดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๖๗	นาย อานนท์ มลิพันธ์ิ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก	กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
๖๘	นาย ชนาตลย์ สัตถภักดิ์	หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ	สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๖๙	น.ส. พิณประภา ธนธีรนนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖
๗๐	นาง ศิริกุล โกกัฬา	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
๗๑	น.ส. อรุโณทัย ชาววา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๗๒	นาง พิสวาท ไชยวงษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
๗๓	น.ส. ทองย้อย แก้วคำไสย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
๗๔	นาย นิพิช พิณิจผล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองขยายพันธุ์พืช
๗๕	นาย สิทธิชัย ช่วยสงค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
๗๖	นาย พิพัฒน์ จันทนา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗๗	น.ส. มณฑกาพ ลีมา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
๗๘	น.ส. จิตติมา ภิระวัฒน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๗๙	นาย เสนีย์ ทรุยานนท์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
๘๐	นาง จิตลัดดา คงอำพล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๘๑	นาง สุดา ยาอืด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
๘๒	นาย ธีระศักดิ์ ศรีวิชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๘๓	นาย ศักดิ์ชาย บุญญาทวี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๘๔	นาย ชุมพล แยมวิจิตรจรรยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
๘๕	นาย เอนก ชื่นอารมณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
๘๖	นาย ตินณปรชัย วงศ์จิตธรรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาเกษตรกร
๘๗	น.ส. สุพิศ เหล่าจตุรพิศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
๘๘	นาง สมปอง นาสารีย์	เกษตรอำเภอวารินชำราบ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๘๙	น.ส. ชัญญา จงทัน	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคมของสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์)	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๙๐	นาย มงคล ประทุมคำ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
๙๑	น.ส. พิมพ์นิศา กลิ่นจันทร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
๙๒	นาง นงคินุช พุ่มประดล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
๙๓	นาย จิรศักดิ์ บริบูรณ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)ต้น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
๙๔	น.ส. วิลาสินี วั่งทะพันธ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๙๕	นาย พิพัฒน์ นาครธรณินทร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๔
ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
๙๖	นาย สุทธิวัชร นาคสวาทดี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
๙๗	น.ส. ชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัชมัน	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์
๙๘	นาง รัชดา เพชรรัตน์	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
๙๙	น.ส. ใฝ่ฝัน บุญรังศรี	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
๑๐๐	นาง อิตินันท์ วงษ์वाद	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกลาง
๑๐๑	นาย กมล เรืองเดช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๑๐๒	นาง อภิญญา นะมาตร์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
๑๐๓	น.ส. ชลลดา เพชรสีสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๗
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๐๔	น.ส. ธนภรณ์ อรรถพรพรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กองควบคุมมาตรฐาน
กรมการข้าว			
๑๐๕	นาง กุลชานา ดาร์เวล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศวช.ปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
๑๐๖	น.ส. ณัฐธิดา เสนานันท์สกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาข้าว
๑๐๗	นาย สวงน กันตะบุตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๑๐๘	นาย แทนไทร์ พลหาญ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๐๙	น.ส. นิระมล หนูสง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขานุการกรม
การยางแห่งประเทศไทย			
๑๑๐	นาย นิธิญ เทพรัตน์	นักวิชาการเกษตร ๘	สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๑	น.ส. พัชรินทร์ ศรีวารินทร์	นักวิชาการตลาด ๘	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)			
๑๑๒	น.ส. นภาพร มณฑานพรัตน์	หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก คณะกรรมการบริหาร	สำนักยุทธศาสตร์และแผน

รายชื่อสำรอง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๔

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	น.ส. รมิดา ฮกเจริญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
๒	น.ส. มัรวาน อภิชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๓	น.ส. อาทินันท์ อินทรพิมพ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนกลาง (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่)
๔	นาง พัชรพร แหยมวิเชียร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กองการเจ้าหน้าที่



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๕

ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นาย ธราพงษ์ มีมุสิทธิ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
๒	น.ส. อรษา นิตฐิติกร	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓	นาย ศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
๔	น.ส. กนกอร แสงอรุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
๕	นาย วิวัฒน์ชัย หนูทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๖	นาย จิรัฐธิติกาล โพธิผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กรมชลประทาน			
๗	น.ส. กัญญาภัทร ธรรมชาติ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๘	นาย โกศล แสงกระจ่าง	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักเครื่องจักรกล
๙	นาย อติศักดิ์ สังข์สกุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
๑๐	นาย สุวัฒน์ กระจ่างมนตรี	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๕
๑๑	นาย พิพัฒน์ นิมเจริญนิยม	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๘
๑๒	นาย สุนทร คำศรีเมือง	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๕
๑๓	นาย วีระยุทธ เชื้อนแก้ว	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๒
๑๔	นาย วิชรพงศ์ ศรีสำราญ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๑๕	นาย สันติ บุญศรี	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
๑๖	นาย สุรเชษฐ รงคพรรณ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น	สำนักงานชลประทานที่ ๙
๑๗	นาย มงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๑๘	นาย วศิน สีลาชีนาเวศ	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	สำนักงานชลประทานที่ ๒
๑๙	นาย สมภพ มีนาสันติรักษ์	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
๒๐	นาย ภูวดล หงส์กาญจนกุล	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
๒๑	นาย ฉัทธร อธิญาณรณ	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ ๖
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๒๒	นาง จุไร ปานทิพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๓	น.ส. ปัทมนันท์ ผดุงชีวิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒๔	น.ส. วันเพ็ญ รongเลื่อน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
๒๕	นาย ประสพสุข พุ่มทิม	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกลาง
๒๖	นาย นิพัทธ์พนธ์ ตติยนันตกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๒๗	นาง ศศิธร พันธุ์สนา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
๒๘	น.ส. นวพร พรหมบุตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
กรมประมง			
๒๙	นาย อนันต์ สุนทร	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการสูง)	สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
๓๐	นาย ธนนชัย สืบพรม	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๓๑	นาง วีระวรรณ ระยัน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผู้อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ



รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๕

ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๒	น.ส. พุทธิรัตน์ เป้าประเสริฐกุล	ผู้อำนวยการ (อำนวยการต้น)	กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
๓๓	นาย สมเกียรติ ขวัญเมือง	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อำนวยการต้น)	สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
๓๔	นาย ประพันธ์ โนระดี	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
๓๕	นาง สุภาพร ศศิปาโชติมา	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
๓๖	น.ส. เกศศินีย์ แทนนิล	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
๓๗	นาง อวรรณ หลายประดิษฐ์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
๓๘	นาย จริญญา มีรักษา	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
๓๙	น.ส. เบญจมาศ มูลีแก้ว	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงจังหวัดเลย
๔๐	นาง ประทุมวัลย์ เจริญพร	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๑	นาง อัญชลี นงคกุล	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๔๒	น.ส. อัมพูนี นวลแสง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๔๓	น.ส. ปัทมาพร พงษ์เจริญ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
๔๔	นาง จริญญา มีศรี	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๕	นาง พัชรา แม่ไร่	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๔๖	นาย เอกพจน์ พรหมแสง	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
กรมปศุสัตว์			
๔๗	นาย กฤษฏา ทองสวัสดิ์	ผู้อำนวยการ (ต้น)	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
๔๘	นาย อุดม เจือจันทร์	นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ	ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/เขต ๓
๔๙	น.ส. กาญจนา ธรรมรัตน์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
๕๐	นาย ธีระศักดิ์ ตำทองสุก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๕๑	นาย ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๕๒	นาย ชุมพล นาครินทร์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
๕๓	นาย จำลอง วรศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗
๕๔	นาย สมชาย สังกะเพศ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
๕๕	นาย จงเจริญ มากสุวรรณ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กองสารวัตรและกักกัน
๕๖	น.ส. รัตนา นิกเร็ว	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาที่ดิน			
๕๗	น.ส. อธิพร วีระประสิทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕๘	นาย วีระพงษ์ พิกุลประยงค์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๕๙	น.ส. สุกัญญา หันน้ำเที่ยง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๖๐	นาย สมिति หล้าพรหม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๖๑	นาย วีระ โรพันดุง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๖๒	นาย ดนัย พรอำนวยการ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๖๓	น.ส. วันเพ็ญ หลวงกว้าง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๖๔	นาย สุรเชษฐ์ แพเพชรทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๕

ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมวิชาการเกษตร			
๖๕	นาย ปิยะมาศ บุญทา	หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือมุกดาหาร	สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๖๖	น.ส. สุพิศ ไตรชัชวาล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กองคลัง
๖๗	นาง ปริญญา หรุณหิม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
๖๘	นาย สุพจน์ สัตยากุล	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓
๖๙	นาย เกรียงศักดิ์ชาติปรีดี	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕
๗๐	นาง สยามล แก้วบรรจง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
๗๑	นาย ยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๗๒	นาย จงกล เพ็งวัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
๗๓	นาย พิชญ์ธน วิกัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๗๔	นาง นันทิยา ศรีทัตจันทา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
๗๕	นาย นฤพนธ์ หินคล้าย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗๖	นาย วรพจน์ สุวจิตตานนท์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๗๗	นาง ลัดดาวัลย์ โตสิงห์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
๗๘	นาย นฤตม สุริยตัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
๗๙	น.ส. รุ่งนรินทร์ อรุณแสงศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
๘๐	น.ส. โชตนา ลิ้มสอน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
๘๑	นาย สมบัติ อินทมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
๘๒	นาง บุญเรือง ศรีเชียงสา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
๘๓	นาง รานีย์ ท่าโพธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
๘๔	นาง วินา ปุย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
๘๕	นาย สมชาย สีโต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๘๖	นาง กนกวรรณ พรหมตัน	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๘๗	นาง อรัญญา ทรงบัณฑิต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๘๘	นาย จิรพันธ์ จันทรพิทักษ์	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
๘๙	นาง สรินนา อ้นบุตร	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
๙๐	นาง นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๙๑	นาย สแกน วุฒตยากร	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๒	นาง วนิดา พงษ์พิระ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
๙๓	นาย วินัย ตุกุ่น	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๙๔	นาย อาหาร ชัยยันต์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
๙๕	นาย มานะชัย สังข์แก้ว	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๕

ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
๙๖	น.ส. สงกรานต์ ตะนนท์	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
๙๗	อติพัฒน์ ผิวขาว	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
๙๘	นาย สุขสันต์ คงเจริญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
๙๙	นาง รจนพรรณ ณรงค์อินทร์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักกฎหมาย
๑๐๐	นาง ดาวรุ่ง ต้นดีไวทยพันธ์ุ์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
๑๐๑	น.ส. ดวงขวัญ ทวีวีชรา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกองทุน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๑๐๒	น.ส. พรพิมล เล็กประเสริฐสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๒
๑๐๓	นาย ศุภกรณ์ พุทธินันท์	นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๐๔	น.ส. สุธาวลัย สิริวิชชาพร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กองรับรองมาตรฐาน
กรมการข้าว			
๑๐๕	นาย เกียรติศักดิ์ เกิดสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศมช.พิษณุโลก กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๐๖	นาย วีระพันธ์ เพชรอาวุธ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๐๗	นาย วิเชียร ยุ่นกระโทก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
๑๐๘	นาง อรทัย ใจด้อย	นักวิทยาศาสตร์พันธุ์ข้าวชำนาญการพิเศษ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๑๐๙	นาย ศักดา อุ่นน้อย	นายช่างเทคนิคอาวุโส	กองบริหารการบินเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			
๑๑๐	นาง ดวงรัตน์ รูปสม	นักบริหาร ๙	สำนักตรวจสอบภายใน
การยางแห่งประเทศไทย			
๑๑๑	น.ส. ขวัญจิตร เนียมสาขา	นักวิชาการเผยแพร่ ๘	สำนักผู้ว่าการ
๑๑๒	นาย จักรรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๘	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

รายชื่อสำรอง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๕

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	น.ส. วลีรัตน์ นามปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
๒	น.ส. ศิริกุล ประเสริฐเวชรัตน์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กองการเจ้าหน้าที่
๓	นาย ธานินทร์ โต๊ะหมัดและ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
๔	น.ส. อัญชลี มหาเทียน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจราชการ



สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๑๐/ก ๑๕๕๗

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง
รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ จำนวน ๑๒ แผ่น
๒. Qr Code กลุ่มไลน์ นบส. รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ จำนวน ๑ แผ่น
๓. ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม นบส. รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้สถาบันเกษตรราธิการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด และพนักงานองค์การมหาชนในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดโดย
ใช้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) จำนวน ๓๕ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๑๒ คน รวม
จำนวน ๓๓๖ คน โดยจัดการฝึกอบรมระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

รุ่นที่ ๘๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๘๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๘๕ ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ แล้ว จึงขอให้ท่านดำเนินการ
แจ้งผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

๑. เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) แบบถ่ายทอดสด
ด้วยโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS ตามวัน ที่กำหนด

๒. เข้าร่วมในกลุ่ม Line นบส. ของรุ่น ทาง QR Code และสมัครสมาชิกพร้อมทั้งลงทะเบียน
หลักสูตรฝึกอบรมฯ รุ่นที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ทาง <https://kst-register.moac.go.th/> เพื่อการติดต่อ
ประสานงานและการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นายอภิรักษ์ ชันทะสีมา นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ ผู้ประสานงาน โครงการ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๕๓ ต่อ ๑๕๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๐๓๑ ๘๑๑๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รายละเอียดหลักสูตร นบส.

สถาบันเกษตรราธิการ

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร

โทร ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๕๓ ต่อ ๑๕๐

โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๕๗

๑๕

(นายประยูร อินสกุล)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่าง.....พิมพ์.....ทาน.....ตรวจ.....

สำเนาเรียน

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)



ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรโท.๐-๒๙๔๐-๕๕๙๓ ต่อ ๑๕๐
ที่ กษ ๐๒๑๐/๑ ๑๕๕๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวันฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕

เรียน

ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้สถาบันเกษตรกร ดำเนินการจัดฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ ให้แก่ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชนในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร
กำหนดโดยใช้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) จำนวน ๓๕ วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ
๑๑๒ คน รวมจำนวน ๓๓๖ คน โดยจัดการฝึกอบรมระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

รุ่นที่ ๘๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๘๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๘๕ ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕ แล้ว จึงขอให้ท่านดำเนินการแจ้งผู้ได้รับ
อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

๑. แจ้งผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมข้างต้น ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามวันดังกล่าว
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบถ่ายทอดสด ด้วยโปรแกรม ZOOM
CLOUD MEETINGS ศึกษารายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ www.kst.go.th

๒. แจ้งผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมข้างต้น เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม LINE นบส.
รุ่นที่ได้รับการอนุมัติรายชื่อ ทาง QR Code ที่แนบ และสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรฯ
ทาง <https://kst-register.moac.go.th> เพื่อการติดต่อประสานงานและการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายอภิรักษ์ ชันทะสีมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้ประสานงาน โครงการ โท. ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๕๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๐๓๓ ๘๑๑๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายประยูร อินสกุล)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายละเอียดหลักสูตร นบส.

ร่าง.....พิมพ์.....ท่าน.....ตรวจ.....

สำเนานี้เรียน

๑. อธิบดีกรมชลประทาน
๒. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓. อธิบดีกรมประมง
๔. อธิบดีกรมปศุสัตว์
๕. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๖. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๗. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๘. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๙. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๐. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๑. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๒. อธิบดีกรมการข้าว
๑๓. อธิบดีกรมหม่อนไหม
๑๔. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๕. ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
๑๖. ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๑๗. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๑๘. ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

นบส.รุ่นที่ 83-85

1.เข้าไลน์กลุ่ม

QR code line กลุ่ม นบส.รุ่นที่ 83-85

ไลน์กลุ่ม นบส. รุ่นที่ 83

<https://line.me/R/ti/g/4zYn40Rkhf>



ไลน์กลุ่ม นบส. รุ่นที่ 84

<https://line.me/R/ti/g/HhAbSI03Ho>



ไลน์กลุ่ม นบส. รุ่นที่ 85

<https://line.me/R/ti/g/FFz1e2eLfb>



2.กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิกและลงทะเบียน

สมัครสมาชิกและลงทะเบียนที่ <https://kst-register.moac.go.th>

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 83

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 84

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 85

สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานระบบรับสมัครและลงทะเบียนสำหรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์

ได้ที่นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ นักรักษาการบุคคลชำนาญการ โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๔๓

หรือ ๐๘๙ ๔๔๑ ๗๓๕๓ นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ หรือในไลน์กลุ่มของรุ่น



ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓ - ๘๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสมาชิกสำหรับสมัครฝึกอบรม

๑. เข้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนที่ <https://kst-register.moac.go.th> เพื่อลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้โดยคลิก “สมัครสมาชิก” (มุมบนด้านขวาของหน้าจอ) และกรอกข้อมูลทั่วไป การรับราชการ/การทำงานตั้งคาร์รหัสผ่าน (แนะนำ วันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ให้พิมพ์ ๒๖๐๕๒๕๐๕ แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะ log in โดยอัตโนมัติ (ท่านควรจด username และ password ที่ใช้ลงทะเบียนไว้)



๒. ที่เมนู คลิก“เข้าสู่ระบบ” ใส่รหัสที่สมัครสมาชิกไว้ จะเจอหน้าสมัครโครงการฝึกอบรมเลื่อนลงมาด้านล่าง เลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ...

๓. กรอกข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลปัจจุบันผู้สมัคร ๒) ประวัติการรับราชการดำรงตำแหน่ง ๓) ประวัติการศึกษา ๔) การฝึกอบรม/งานด้านการบริหาร ๕) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง)

๔. เมื่อเข้าระบบแล้วเข้าไปแก้ไขอ็อปเดทข้อมูลประวัติการฝึกอบรม หรือโปรไฟล์ส่วนตัวได้เพื่อให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันมากที่สุด เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในระบบลงทะเบียนกลาง

๕. หลังจากคลิกที่ปุ่ม “บันทึกการรายการ” ระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ “ลงทะเบียนสำเร็จ” ถือว่าจบขั้นตอนการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้ารับการศึกษา โดยไม่ต้องปรีนใบสมัครส่งสถาบันฯ เพราะสถาบันฯ ใช้แค่ข้อมูล และรายชื่อของท่านได้รับการอนุมัติเข้ารับการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

วิธีแก้ไขข้อมูลและการพิมพ์ใบสมัคร

กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลยังไม่ครบถ้วนในคราวเดียว สามารถบันทึกข้อมูลไว้ก่อนแล้วกลับมาบันทึกข้อมูลและส่งพิมพ์ภายหลังได้ โดยดำเนินการดังนี้

๑. Log in เข้าระบบลงทะเบียนกลาง กรอก username และ password ที่สร้างไว้ตอนเปิดบัญชี และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่ระบบ

๒. คลิกที่ “สมาชิก” (มุมขวาด้านบนของหน้าจอ) จะแสดงรายการหลักสูตรที่ได้สมัครไว้ เช่น ประวัติการฝึกอบรม โปรไฟล์ของฉันเลือกเมนูส่วนที่จะแก้ไขหรืออ็อปเดทข้อมูล แล้วดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ เสร็จแล้วทำการบันทึกข้อมูล

สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานระบบรับสมัครและลงทะเบียนสำหรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ได้ที่นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ นักรักษาการบุคคลชำนาญการ โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๔๓ หรือ ๐๘๙ ๔๔๑ ๗๓๕๓ นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ